

THỜI SỰ TÔN GIÁO

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC LẦN THỨ V**

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V.

Tới dự, có Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thế Doanh; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội, các tôn giáo, đại sứ quán các nước tại Hà Nội.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Linh mục Nguyễn Tấn Khóa, Chủ tịch UBĐKCGVN khóa IV, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo Việt Nam, các linh mục, tu sĩ, giáo dân và nhân dân cả nước luôn cổ vũ, khích lệ phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo, quan tâm giúp đỡ UBĐKCGVN và UBĐKCG các cấp để Ủy ban và các phong trào có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung của dân tộc.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua của những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoạt động của UBĐKCGVN các cấp 5 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2008-2013; sửa đổi Điều lệ của UBĐKCGVN, nhằm tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo cả nước phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của người Công giáo Việt Nam, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thực hiện "*Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào*", "*Tốt đời, đẹp đạo*", thực hiện phát triển kinh tế-xã hội trong thời kì mới của đất nước, tiếp tục đường hướng Giáo hội gắn bó với dân tộc...

Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư kí UBĐKCGVN trình bày Báo cáo của UBĐKCGVN, với tiêu đề "Phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, người Công giáo Việt Nam tiếp tục dấn thân đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển trong thời kì đất nước hội nhập" (Xem trích đăng báo cáo trong số tạp chí này).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của UBĐKCGVN cùng toàn thể những người

Công giáo Việt Nam và nhấn mạnh: Đại hội là dịp để nhìn lại, đánh giá và tôn vinh những đóng góp to lớn của UBĐKCGVN và những người Công giáo Việt Nam (Toàn văn bài phát biểu đăng trong số tạp chí này).

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu ý kiến biểu dương những kết quả đạt được của UBĐKCG các cấp và đồng bào Công giáo đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó bắt nguồn từ đường lối đổi mới, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo của Đảng, pháp luật tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước và bắt nguồn từ tinh thần yêu nước của đồng bào Công giáo, nỗ lực hoạt động của UBĐKCGVN; được sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận các cấp và sự ủng hộ của Giáo hội và các giáo phận Công giáo.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi tặng UBĐKCG Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: *"Người Công giáo Việt Nam đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo"*.

Trong dịp này, bốn linh mục được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng ba; 11 linh mục, tu sĩ được tặng Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hơn 20 đại biểu phát biểu ý kiến tại đại hội, nêu kết quả phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) các cấp; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả các phong trào trong thời gian tới.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2008-2013, tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc,

tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cùng nhân dân thế giới đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội, góp phần thực hiện *"Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào"* theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam...

Đại hội đã hiệp thương cử 128 vị vào UBĐKCG Việt Nam và 30 vị vào Đoàn Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam khóa V. Linh mục Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG thành phố Hồ Chí Minh được hiệp thương cử làm Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam khóa V; Linh mục Phan Khắc Từ làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí UBĐKCG Việt Nam.

Đại hội thông qua Điều lệ của UBĐKCG Việt Nam (sửa đổi), thông qua Thư Đại hội gửi đồng bào Công giáo cả nước và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chiều 20-11, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thân mật tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V tới thăm và báo cáo kết quả Đại hội đại biểu *"Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"*.

Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí đã báo cáo Phó Thủ tướng về kết quả Đại hội và gửi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành ở Trung ương và địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ đưa đến sự thành công tốt đẹp của Đại hội.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng bày tỏ sự vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại hội trong không khí đoàn kết, dân chủ và có nhiều đổi mới tích cực trong thành phần Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V; hi vọng trong thời gian tới, tất cả các chức sắc, giáo dân Công giáo sẽ cùng nhau đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời đẹp đạo”, chung sức cùng nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Linh mục Nguyễn Công Danh thay mặt đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ V đã ghi nhận những ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và bày tỏ quyết tâm phát huy vai trò là nhịp cầu nối giữa Giáo hội với Nhà nước và toàn thể đồng bào Việt Nam. nỗ lực động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hành đạo theo lí tưởng "sống phúc âm trong lòng dân tộc" với tinh thần "niềm vui là phục vụ dân tộc".

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu UBĐKCG Việt Nam tới thăm Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp đoàn. Linh mục

Nguyễn Công Danh và Linh mục Phan Khắc Từ bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đối với UBĐKCG các cấp thời gian qua; báo cáo kết quả của Đại hội...

Đồng chí Huỳnh Đảm chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, chúc mừng Linh mục Nguyễn Công Danh và các vị được hiệp thương cử làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBĐKCG Việt Nam. Đồng chí mong muốn đồng bào Công giáo Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã xác định. UBĐKCG Việt Nam phấn đấu trở thành cầu nối giữa đạo và đời, góp phần với Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đồng thời thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; tăng cường các hoạt động từ thiện bác ái..., góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

PV.